



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/การเมือง

วันที่: จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11253

หน้า: 16(ล่าง), 13

Col.Inch: 54.08 Ad Value: 78,416

PRValue (x3): 235,248

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นักวิจัยชี้คนในบ้าน‘สูบบุหรี่’เสี่ยงทำ‘เด็ก’หอบเฉียบพลัน

นักวิจัยชี้คนในบ้าน‘สูบบุหรี่’ เสี่ยงทำ‘เด็ก’หอบเฉียบพลัน

กรุงเทพธุรกิจ ● นักวิจัย เผยผลศึกษา “เด็กก่อนวัยเรียน” มีภาวะหอบเฉียบพลัน ต้องเข้าฉุกเฉิน รพ.เข้าถึง 67% ต้องนอนใน รพ. 32% พบปัญหามาจากในบ้านมีคนสูบบุหรี่ถึง 45% เฉลี่ย 1 ราย ต้องใช้เงินรักษา 20,269 บาท รวมทั้งประเทศ 779 ล้านบาท เน้นครอบครัวต้องช่วยเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงกระตุ้น ส่วน“พ.ร.บ.ครอบครัวใหม่” เอาผิดคนสูบบุหรี่ในบ้านทำสมาชิกป่วย เข้าข่ายก่อความรุนแรงในครอบครัว ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ มีผลบังคับใช้ 20 ส.ค.62

รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านระบาดวิทยาประยุกต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายนักวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ควันบุหรี่ เป็นต้นเหตุการทำร้ายคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ทำให้พื้นที่ตัวได้ซ้ำ หรืออาการป่วยแย่ลง จากการศึกษาเรื่องภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ขวบ จำนวน 240 คนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวี๊ดหรือโรคหอบหืด ซึ่งเกิดจากความไวผิดปกติของหลอดลมต่อสิ่งกระตุ้น ทำให้ท่อทางเดินหายใจตีบแคบ หายใจลำบาก ไอ หายใจถี่ มีเสียงวี๊ดแน่นหน้าอก พบว่า ในระยะเวลา 1 ปี เด็กกลุ่มดังกล่าวต้องกลับเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินซ้ำ จากภาวะหอบเฉียบพลันมากถึง 67.5% และจำเป็นต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล 32.3%

รศ.นพ.ภาสกร กล่าวว่า ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า การเข้าโรงพยาบาลของเด็กมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยมีประวัติหอบเหนื่อยมีเสียงวี๊ดมาก่อน ผู้ป่วยมีภาวะแพ้โปรตีนนมวัว ภาวะพร่องวิตามินดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจหนึ่ง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งนำไปสู่การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินของเด็กคือ สภาวะแวดล้อมของผู้ป่วยและครอบครัว จากควันบุหรี่ภายในบ้าน

โดยมีการสูบบุหรี่ในบ้านมากถึง 45% ซึ่งบุหรี่ 1 มวนมีสารพิษกว่า 4,000 ชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวทำลายเม็ดเลือดแดงไม่ให้จับออกซิเจนได้เท่า

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

นักวิจัย

เวลาปกติ ส่งผลให้ขาดออกซิเจน มีนงงเหนื่อย หอบง่าย, ทาร์ ทำให้ไอเรื้อรังและมีเสมหะ, อะซีโตน มีผลต่อระบบหายใจระคายเคืองในเยื่อปอดทำให้รู้สึกรุนแรง เป็นพิษต่อปอดและตับ, พอลิเนียมเป็นสารกัมมันตรังสี ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอด และเป็นสารร้ายแรงที่จะแพร่ไปยังคนใกล้ชิดได้ด้วย เป็นต้น

“การวิจัยยังได้ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหอบเฉียบพลันพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยของการรักษาผู้ป่วยเด็ก 1 ราย เท่ากับ 20,269 บาท เกิดจากการรักษาที่ก่อนมาโรงพยาบาล ระหว่างนอนหรือรักษาตัวในโรงพยาบาล และหลังจากออกจากโรงพยาบาล โดยการเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็ก ทั้งประเทศคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 779 ล้านบาท” รศ.นพ.ภาสกร กล่าว

สำหรับภาวะหอบเฉียบพลันในเด็กยังมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดตามมาได้อีกจากไรฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกสรมลพิษในอากาศ อาหารทะเล ถั่ว ไข่ นม ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานด้วย ตลอดจนใช้ยาควบคุมการอักเสบของหลอดลมตามแพทย์สั่ง และจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปราศจากควันบุหรี่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะหอบเฉียบพลันในลูกหลาน และลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ อีก

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน จึงจะมี

ผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562 โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ โดยในส่วนของความรุนแรงในครอบครัว กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว ซึ่งครอบครัวมี 3 ลักษณะ คือ ตามสายโลหิต ตามพฤตินัย/นิตินัย และบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

นายเลิศปัญญา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการสูบบุหรี่ในบ้านของบุคคลในครอบครัวจะส่งผลเสีย คือ 1.ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะลูก เมี๊ยวไม่ยอมที่จะเข้าใกล้หรือถูกก่อกวนพฤติกรรมเลียนแบบด้วยการสูบบุหรี่ 2.เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา นำสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ

3.คนในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม ซึ่งในกรณีนี้หากคนในบ้านได้รับผลกระทบ โดยเกิดปัญหาสุขภาพและยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่ตามพ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดในฐานะการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการรักษาและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก



สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 35 ฉบับที่: 12551

Col.Inch: 17.40 Ad Value: 21,750

ภาพข่าว: ซีพีจอกีฬา: รัชมอบเข็ม

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 65,250

คลิป: สีส



รัชมอบเข็ม ดร.เตช บุนนาค อธิการบดีกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน รัชมอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างโดดเด่น ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.